

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

xét đặc cách, thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch đồng thời tổ chức triển khai thực hiện xét duyệt theo đúng quy định. Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, thẩm định quy trình xét duyệt đặc cách và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Đối với kết quả nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm điểm năm 2017 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá cao thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và sâu sát với cơ sở. Để góp phần cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của tập thể Ban Cán sự đảng, quyết định tập thể những vấn đề theo thẩm quyền, đặc biệt là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, thể chế hóa thành văn bản các kết luận của cuộc họp Ban Cán sự đảng, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của tập thể và các thành viên Ban Cán sự đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

HỖN ĐỒN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2018, Đông Hưng phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt hơn 11.500 tỷ đồng, tăng hơn 9,3% so với năm 2017. Huyện sẽ tiếp tục triển khai để an tãi cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giữ vững các làng nghề và phát triển từ 1 - 2 làng nghề tại xã Đông Cáp và xã Hồng Việt, tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 người, nâng tỷ lệ hộ dân đầu nôi, sử dụng nước sinh hoạt nông thôn đạt 80% trở lên.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận về: giải pháp để công tác tuyển quân năm 2018 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả tốt; giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng; chất vấn thủ trưởng các ngành về một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc liên quan đến việc triển khai, thực hiện đề án sản xuất vụ xuân, hè năm 2018; đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác; biện pháp chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; nâng cao hiệu quả hoạt động các làng nghề...

Xe tải đang lưu thông bốc cháy dữ dội

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 20/12, trên quốc lộ 10 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân (Đông Hưng), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 17C-042.84 do lái xe Nguyễn Bá Chương điều khiển đang lưu thông từ thành phố Thái Bình đi Bắc Ninh khi đến địa điểm trên phía sau xe bốc khói, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Thấy người đi đường hô hoán lái xe mới phát hiện và dừng lại bên đường nhờ người dân địa phương hỗ trợ dập lửa và báo cho cơ quan chức năng. Do gió to, xe chở bia cắt tổng để cháy nên chỉ một lúc sau ngọn lửa đã bao phủ toàn bộ đàng sau xe.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cảnh sát giao thông đã có mặt ứng cứu, dập tắt ngọn lửa kịp thời và phân luồng giao thông. Rất may cả lái xe và phụ xe đều không bị thương nhưng toàn bộ hàng hóa trên xe đều bị cháy rụi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

THU HIỀN



Lực lượng chức năng có mặt ứng cứu kịp thời.

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng năm 2017. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, các phong trào thi đua được các cấp hội nông

dân trong tỉnh đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa và trở thành phong trào rộng lớn của nông dân trong thời kỳ đổi mới, qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp hội cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nông dân, nông thôn, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến các vấn đề nông dân đang quan tâm như tích tụ ruộng

đất, hỗ trợ vốn, tiêu thụ nông sản... Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề cho nông dân; hỗ trợ vốn, trợ giúp pháp lý, cung ứng vật tư, máy móc nông nghiệp. Phổ biến những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhân rộng những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các cấp hội cũng cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần học tập những cách làm hay, sáng tạo, những kinh nghiệm trong công tác hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực để tiếp tục tham

miêu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có chất lượng công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh.

Năm 2017, hội nông dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng cùng với các cấp hội nông dân trong cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân, tập trung chỉ đạo, biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, chương trình công tác hội năm 2017 với 3 nhiệm vụ trọng tâm (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề; xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn). Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết

định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về tham gia trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tham gia tích cực phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng các phong trào thi đua lớn của hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp về kết quả, thuận lợi, khó khăn trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017; các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sách hỗ trợ, giải quyết những bức xúc của nông dân về đời sống, việc làm...

PHƯƠNG ANH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ các chủ trương, chính sách, cơ chế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động người dân nông thôn sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh môi trường. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận; đồng thời, đã nâng

cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2017.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào, từng bước trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua phong trào đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời, động viên, khích lệ quần chúng nhân

dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 2.000 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 140 mô hình mới, 504 mô hình tiến lên về kinh tế, 691 mô hình văn hóa, xã hội, 465 mô hình quốc phòng, an ninh, 361 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả hệ thống dân vận và khởi dân vận các cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu hệ thống dân vận tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng

giao thông, chính sách an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị... Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm. Nghiên cứu, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phân biệt xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và ban hành quy định về việc Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng,

xây dựng chính quyền. Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Nâng cao vai trò của ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2017 và phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD cho công nhân

Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh vừa triển khai kế hoạch hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD cho công nhân một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai; tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD nhằm hạn chế tình trạng mang thai ngoài ý muốn, tránh mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục trong công nhân, người lao động tại các KCN. Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đưa ra các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu có gần 20.000 công nhân trong các KCN được tư

vấn, thông tin về công tác dân số - KHHGD, cung cấp các dịch vụ dân số - KHHGD; thành lập được 50 cộng tác viên dân số và tuyên truyền viên được đào tạo về tư vấn dân số - KHHGD, biện pháp tránh thai phi lâm sàng...

Để đạt mục tiêu đề ra, cùng với hội nghị triển khai, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh sẽ tổ chức hội nghị vận động, huy động nguồn lực, tập huấn cho cộng tác viên, tuyên truyền viên, nhà cung cấp dịch vụ đồng thời tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS, KHHGD cho công nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

HÀ DUNG

Phục tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Đoàn phục tra của Sở Y tế vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phục tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Năm 2017 là năm đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh được giao tự chủ hoàn toàn về tài chính. Mặc dù gặp nhiều khó khăn song Bệnh viện đã nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công tác chuyên môn được nâng lên rõ rệt. Trong năm, Bệnh viện đã đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá, trong số 79/83 tiêu chí áp dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt 8 tiêu chí mức 5 là mức cao nhất; 47 tiêu chí mức 4; 23 tiêu chí mức 3; chỉ



Chăm sóc bệnh nhân sau mổ.

có 1 tiêu chí mức 2 và không có tiêu chí mức 1, là bệnh viện đạt mức tự đánh giá cao nhất so với các bệnh viện trong tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và tự đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí, đoàn phục tra đã tiến

hành kiểm tra kết quả và phục tra việc đánh giá tiêu chí chi tiết theo từng nhóm lĩnh vực. Đồng thời, kiểm tra thực tế tại tất cả các khoa, phòng; tổ chức lấy phiếu đánh giá của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế.

HÀ ANH

Những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

tài sản công; nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan trung ương, Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND các cấp đối với tài sản công; thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công; Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 54 điều thuộc chương III quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại từng loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nội dung chương này có bản kế thừa các quy định tại Luật năm 2008, đưa mới số quy định tại các nghị định, thông tư hướng dẫn đã được kiểm tra nghiệm và chứng minh sự phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện như nguồn hình thành tài sản công; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; hạch toán, báo cáo, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; các hình thức xử lý tài sản; sử dụng tài sản công tại

đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết... Đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chủ yếu như: (i) giao thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với xe ô tô công, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho Chính phủ; bổ sung các quy định để đảm bảo việc ban hành tiêu chuẩn, định mức được chặt chẽ, công khai, minh bạch; (ii) bổ sung một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản công như mua sắm tập thể, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư...; (iii) bổ quy định về việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế cho doanh nghiệp, quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Về quản lý, sử dụng tài sản công tại doanh nghiệp được quy định tại 3 điều thuộc chương V, theo đó, đối với tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp, quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Về quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp và tài sản thuộc sở hữu thuộc về nhà nước, 13 điều thuộc chương VI

quy định về các nội dung: hình thành tài sản của các sự án sử dụng vốn nhà nước; sử dụng, hạch toán, báo cáo tài sản; hình thức xử lý, thẩm quyền quyết định xử lý tài sản; quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Đối với quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, mục 2 chương này quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân; hình thức xử lý, thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, trình tự xử lý.

SỞ TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO

PG INSURANCE

Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình có địa chỉ tại số 10 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xin được đăng quảng cáo trên Báo Thái Bình nội dung như sau:

"Cần cứ công văn số 3638/PJICO-TCKT-CV ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) VV: "Hướng dẫn sử dụng án chỉ mới, phi. Hủy án chỉ cũ đến 0h ngày 01/01/2018"

"Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình trân trọng thông báo các loại GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0h ngày 01/01/2018 đều không có hiệu lực:

- GCN BH ô tô TNDS kết hợp TNNN và GCN BH xe máy kết hợp, có sery bắt đầu là "7....." (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH)
- GCNBH thân tàu biển quốc tế, GCNBH P&I quốc tế, có sery bắt đầu là "4....." (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH)
- GCNBH tàu thủy nội địa, GCNBH tàu cá, có sery bắt đầu là "6....." (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH)
- GCNBH phương tiện thủy gia dụng, có sery bắt đầu là "2....." (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH)
- GCNBH khai thác hải sản (theo ND 67) có số sery bắt đầu là "5....., 6....." (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH)

Vậy Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình xin thông báo với tất cả các quý cơ quan, ban ngành liên quan cùng khách hàng và đại lý được biết. Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THÁI BÌNH